
Fundargerð

15. fundur stjórnar Ríkarðshúss 

Fundur var haldinn í stjórn Ríkarðshúss þriðjudaginn 28. nóvember 2023 kl. 14:00. Fundað var 
í Geysi á Djúpavogi. Fundinn sátu Gauti Jóhannesson, Már Guðlaugsson, Sólrún Una 
Þorláksdóttir og Kristján Ingimarsson. Gauti stjórnaði fundi og ritaði fundargerð. 

Áður en fundur hófst fór stjórnin í vettvangsferð í Löngubúð þar sem sýningin sem nú er uppi 
var skoðuð. Einnig var geymsluaðstaða á lofti Löngubúðar heimsótt. Að lokum var farið í 
Sambúð og möguleg staðsetning fyrir Ríkarðshús þar skoðuð.

Dagskrá var eftirfarandi:

1. Starfsemi Ríkarðshúss 2024
2. Húsnæðismál og framtíðarsýn
3. Aðalfundur
4. Önnur mál

Í upphafi fundar bauð formaður Sólrúnu Unu Þorláksdóttur velkomna til starfa í stjórn Ríkarðshúss.
__________________________________________________________________________________

1. Starfsemi Ríkarðshúss 2024
Rifjað upp með hvaða hætti staðið hefur verið að sýningarhaldi í Löngubúð fram til þessa.
Samþykkt að SUÞ og MG taki að sér undirbúning sumarsýningar 2024. Gert er ráð fyrir að 
hugmyndir varðandi sumarsýningu liggi fyrir í febrúar og vinnuhelgi í apríl. Stefnt er að því að 
útbúa QR kóða fyrir sýningargripi og halda örnámskeið fyrir starfsfólk í vor til að það eigi 
auðveldara með að miðla upplýsingum til gesta þegar aðstæður leyfa.

2. Húsnæðismál og framtíðarsýn
Stjórn leggur áherslu á fjölbreytni í starfsemi Ríkarðshúss og vill að það sé í góðu samstarfi og 
taki virkan þátt í menningar- og listalífi með áherslu á handverk og listsköpun af svæðinu. 
Stjórn er sammála um að húsnæði í Sambúð geti hentað undir starfsemina og vill að það verði 
skoðað áfram.

3. Aðalfundur
Stefnt er að því að aðalfundur fari fram í desember og verði fjarfundur. 
GJ sér um að boða fund í samráði við stjórn.

4. Önnur mál
GJ gerði grein fyrir því að hann láti af störfum og setu í stjórn um áramót.

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15:30.

Gauti Jóhannesson, fundarritari.


